

เปลี่ยนทิศจิตใจ

>>> “เราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางลมได้ แต่เราสามารถปรับใบเรือได้” สุภยามิตจิน <<<

ในทุกเช้าวันใหม่ ถ้าเราลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมลมหายใจ ก็ถือว่าเราโชคดีที่สุดแล้ว ดังนั้น ถ้ามีใครมาทำไม่ดีกับเรา หรือมีเรื่องราวไม่ดีเข้ามากระทบ เราก็แค่ปรับมุมมองเสียใหม่ มองว่าเป็นโชคดีที่เราได้เรียนรู้ **มองว่าพระยังประทานโอกาสให้เราได้เริ่มต้นใหม่ในทุก ๆ วัน** เราก็จะพบกับความสุขสันติ ถึงแม้ว่าบรรยากาศรอบตัว ในสังคมมีแต่เรื่องร้าย ๆ เข้ามาในทุกวันก็ตาม อย่างเช่น เมื่อวันก่อนมีข่าวเรื่องเด็กมัธยมต้น ใช้มีดปลอกผลไม้แทงเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันจนเสียชีวิต แน่นอน... จิตใจเรารู้สึกหดหู่ เห็นหลายคนโทษระบบ โทษโรงเรียน โทษเพื่อน ๆ โทษการเลี้ยงดูทางบ้าน ใช่หรือไม่ **เราก็มักได้รับรู้เพียงเศษเสี้ยวของความจริงเท่านั้น** จึงมีอาจจะตัดสินใจได้นอกจากรำพึงในใจว่า ขออย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดกับเราหรือคนที่เรารักเลย พอวันรุ่งขึ้นก็มีข่าวเด็กสี่ขวบตกคอนโดมิเนียมที่เพิ่งย้ายกันเข้าไปอยู่ ดูไปดูมามีแต่โชคร้ายไปเสียทั้งหมด และคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่อยู่ ๆ ได้อ่านเจอเรื่องดังดงาม ที่คล้าย ๆ กับข่าวนี้นี้ แต่ต่างกันตรงรายละเอียด เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีน **อู๋ จี๋ผิง คุณแม่ใจงามที่สุด..**

เช้าวันนั้น เธอหอมแก้มลูกสาววัย 7 เดือนอย่างรักใคร่ ก่อนจะเดินออกจากบ้านไปหาซื้ออะไรเข้าครัว ไฟในกระทะจางที่หางโจว อากาศดีไม่หนาวไม่ร้อน เธอจึงเดินมองท้องฟ้าอย่างสบายอารมณ์ พลันสายตาทาบบางอย่างเคลื่อนไหวที่ปลายระเบียงชั้นที่สิบของคอนโด เมื่อเพ่งสายตาอย่างตั้งใจ เธอจึงตระหนักว่านั่นคือ เด็กที่เพิ่งหัดเดินเตาะแตะ ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นแม่ เธอมีรางวัลสรรพนามหัวใจ และจ้องมองไม่ละสายตา

ทันใดนั้น เด็กน้อยก็ลอดเหล็กคัตระเบียงและร่วงลงมาต่อหน้าต่อตา เธอสลดรอนแท้อันสูงทั้ง วิ่งตรงไปที่จุดตกอย่างไม่คิดชีวิต พร้อม



เสียงหวีดร้องลั่น มีตานึกเดียวในสมองคือ “รับ” ให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น...

อุ๋ จี๊ว ผิง หมดสติตันที่จากแรงกระแทก กระดูกแขนซ้ายหัก หนีว หนีว หนีว น้อยวัยสองขวบ มีอาการเลือดตกในตอนหลุดจากอ้อมกอดกระแทบพื้น แต่ทั้งคูรอดตายด้วยความรักและปาฏิหาริย์



ภายหลังรักษาตัวในโรงพยาบาล ก็หายเป็นปกติ ปัจจุบัน หนีว หนีว เติบโตเป็นสาวน้อยอายุ 14 ปี เฮอร์รอดตายและได้แม่ทูนหัว (**God Mother**) เพิ่มมาอีกหนึ่งคน

เอเชียนเกมส์ครั้งที่ผ่านมาจัดที่เมืองหางโจว และชาวเมืองมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก **อุ๋ จี๊ว ผิง เป็นผู้เชิญคบเพลิงในวันเปิดงาน** ในฐานะ “คุณแม่ใจงามที่สุด” เป็นผู้วิ่งคบเพลิงเอเชียนเกมส์คนที่ 104 พิธีวิ่งคบเพลิงกีฬาเอเชียนเกมส์หางโจว 2023 เป้าหมายสร้างสถิติใหม่พิธีวิ่งคบเพลิงเอเชียนเกมส์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่มีผู้วิ่งมากที่สุด (ทั้งหมด 2,022 คน) และครอบคลุมทุกสาขาอาชีพและตำแหน่งงานมากที่สุด บรรดาผู้วิ่งถูกคัดสรรขึ้นมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งแต่ละคนมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจ

เรื่องร้าย ๆ อาจจะถูกโถมใส่เราได้ตลอดเวลา เพราะใจคนเรานั้นเปราะบาง อยากรได้อยากมีด้วยกันทุกคน สำคัญที่สุด ในขณะที่พบเจอพายุร้าย ๆ คลื่นที่รุนแรงนั้น เราจะปรับจิตใจอย่างไร คนรอบข้างจะช่วยกันประคับประคองให้ก้าวพ้นจากห้วงเหวนั้นมาได้เช่นไร สำหรับผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้า เราขอมเชื่อว่าในเหตุการณ์นั้นมีเพียง **“ความรัก และการอภัย”** ให้กัน จะเป็นเสมือนใบเรือที่เราร่วมกันกางและร่วมกันปรับทิศเปลี่ยนให้ถูกให้ควร เรื่องร้ายในชีวิตเราจะได้ผ่านพ้นจากกระแสอันโหดร้ายนั้นไปได้ด้วยดี และที่สุดจะเพิ่มความเชื่อความศรัทธาให้มากขึ้น ..

คนข้างวัด

ติดตามอ่านบทความได้ที่ <https://konkhangwat.blogspot.com>